



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพิ่มเติมและแก้ไข

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินในการสมัครสอบตามช่องทางชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hrme@mots.go.th ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องตามช่องทางชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบได้ส่งคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามเงื่อนไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องตามช่องทางชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เพิ่มเติม และแก้ไข จำนวน ๗ ราย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติม และแก้ไข ได้ทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ <http://mots.thaijobjob.com> หรือ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา <http://secretary.mots.go.th> หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ” ในกรณีนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพิ่มเติม จัดทำเอกสารประกอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยขอให้รับดำเนินการโดยด่วนที่สุด ดังนี้

๑. ให้จัดส่งเอกสารจำนวน ๓ ชุด แต่ละชุดบรรจุในซอง โดยเรียงเอกสารตามลำดับ ประกอบด้วย  
➤ ข้อมูลส่วนบุคคล

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

/ (๒) สำเนา...

(๒) สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

(๓) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ได้แก่

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบสำคัญการสมรส
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
- แบบ สด.๘ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

➤ **แฟ้มผลงาน (Portfolio) จำนวน ๓ ชุด**

๒. ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือส่งด้วยตนเองไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยรับสมัครที่ผู้สมัครได้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตามที่อยู่แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ส่งต่อให้คณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครฯ เอกสารที่ส่งหลังวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะไม่ได้รับการพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ)

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

**เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา  
และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2564**

**ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
หน่วยที่ 37 สทกจ.พิษณุโลก (เพิ่มเติม)**

<b>เลขประจำตัวสอบ</b>	<b>ชื่อ - สกุล</b>	<b>หมายเหตุ</b>
3710027	นางสาว จินดนา	แย้มบ้าน
3710028	นางสาว จิตภา	แก้วกลิ่น

**หน่วยที่ 52 สทกจ.ลำปาง (แก้ไข)**

5210015	นางสาว อัมพร	แก้วเทพ
---------	--------------	---------

**หน่วยที่ 67 สทกจ.สุราษฎร์ธานี (แก้ไข)**

6710020	นางสาว รัฐวรรณ	วิเชียร
---------	----------------	---------

**ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว**

<b>เลขประจำตัวสอบ</b>	<b>ชื่อ - สกุล</b>	<b>หมายเหตุ</b>
<b>หน่วยที่ 4 สทกจ.กำแพงเพชร (แก้ไข)</b>		

0420018	นางสาว พิมพ์พรรณ	ศิรีษา
---------	------------------	--------

**หน่วยที่ 33 สทกจ.พะเยา (แก้ไข)**

3320027	นางสาว อริสรา	ญาณวิชรภาพร
---------	---------------	-------------

**ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา**

<b>เลขประจำตัวสอบ</b>	<b>ชื่อ - สกุล</b>	<b>หมายเหตุ</b>
<b>หน่วยที่ 49 สทกจ.ระยอง (แก้ไข)</b>		

4930001	นางสาว ปุณยรัศมี	สังกะเทศ
---------	------------------	----------